



ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้พัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้นของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง อาศัยตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. 2554 ข้อ 14.5 และมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 จึงขอ
ประกาศรายชื่อข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และระดับดีมาก ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ระดับ	ผู้ประเมิน
	ข้าราชการ		
1	นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง	ดีเด่น	- คณะกรรมการกลั่นกรองระดับมหาวิทยาลัย - คณะกรรมการกลั่นกรองระดับคณะ - คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
	พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ		
2	ผศ.กัณฑา วิลาชัย	ดีมาก	- คณะกรรมการกลั่นกรองระดับมหาวิทยาลัย - อธิการบดี
3	อาจารย์ จิตรภรณ์ สมยานนทนากุล อาจารย์ รัชชัย ป้องศรี ผศ.วชิรวัตต์ อาริยะสิริโชติ รศ.ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ	ดีเด่น	- คณะกรรมการกลั่นกรองระดับมหาวิทยาลัย - คณะกรรมการกลั่นกรองระดับคณะ - คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
*เรียงลำดับตามตัวอักษร			

ที่	ชื่อ - สกุล	ระดับ	ผู้ประเมิน
	พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ		
4	ผศ.คะนอง พิรุน อาจารย์ ดร.จีรวัฒน์ เจริญสุข ผศ.ดร.จีรศักดิ์ โปกาวิน อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู ผศ.ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ อาจารย์ทิพสุตา ญาณภริรัตน์ อาจารย์ ดร.นิลุบล ไพเราะ รศ.ดร.ประโยชน์ ส่งกลิ่น อาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชัย ผศ.ดร.วนิดา พรหมหล้า ผศ.ศราวุฒิ วิสาพรหม ผศ.ศุทธิกานต์ มีจั่น อาจารย์ ดร.สุกรี นาคแย้ม ผศ.ดร.สุจิตรตรา ฤทธิสกุลชัย รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง	ดีมาก	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการกลั่นกรองระดับมหาวิทยาลัย - คณะกรรมการกลั่นกรองระดับคณะ - คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
	พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน		
5	ว่าที่ร้อยตรีกวิินทร์ พิมจันนา นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ นางสาวจันทร์สุดา การดี นางสาวจรรุณี มาพร นางสาวจีราวรณ บัญคำภา นางสาวจุไรรัตน์ ผดุงกิจ นางสาวธรรมากร อนุเวช นายธีรพงษ์ ทองอ้วน นางสาวนภาพร อุดมลาภ นางสาวปภาดา รัตนตระกูล นางสาวเปรมกมล มาลัยพวง นางสาวพรรณิ แก้วบุญเรือง นายภัทรกวี กันทรมงคล นายมารุต บุปผามาลา	ดีเด่น	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการกลั่นกรองระดับมหาวิทยาลัย - คณะกรรมการกลั่นกรองระดับคณะ - คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง - หัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
*เรียงลำดับตามตัวอักษร			

ที่	ชื่อ - สกุล	ระดับ	ผู้ประเมิน
	นางสาววรินทร์ รัชโพธิ์ นางวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ นางสาวสุดารัตน์ โยธาวงศ์ นางสาวอุษณี สืบพันธุ์โพธิ์	ดีเด่น	- คณะกรรมการกลั่นกรองระดับมหาวิทยาลัย - คณะกรรมการกลั่นกรองระดับคณะ - คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง - หัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัย การเมืองการปกครอง
6	นายวรฉัตร รุ่งวิริยะวงนิช นางสุธิดารัตน์ ขาวชายโขง	ดีมาก	- คณะกรรมการกลั่นกรองระดับมหาวิทยาลัย - คณะกรรมการกลั่นกรองระดับคณะ - คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง - หัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัย การเมืองการปกครอง
*เรียงลำดับตามตัวอักษร			

ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ดังกล่าวนำไปใช้ในการประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนและเพิ่มค่าจ้างค่าตอบแทนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ก. วิ.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณฑ์ วิลาชัย)

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม